

*

Số 14 - NQ/TU

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ VĂN PHÒNG	
CÔNG VĂN	Số 1002
ĐẾN	Ngày 19 / 7 / 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVIII

về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015, đã thu được một số kết quả tích cực: Cơ bản hình thành được một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch đặc trưng của tỉnh như: Du lịch văn hóa tâm linh gắn với di sản văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và Hát Xoan Phú Thọ; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - danh thắng. Công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch được triển khai tích cực, hướng vào trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ tới du khách trong và ngoài nước; đã thu hút được một số dự án đầu tư du lịch trọng điểm có ý nghĩa lan tỏa, thúc đẩy du lịch phát triển. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch được tăng cường; tổ chức bộ máy về du lịch bước đầu được củng cố, kiện toàn. Do đó, giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân khách lưu trú du lịch đạt 17,5%/năm, doanh thu du lịch dịch vụ khách sạn, nhà hàng đạt 17,5%/năm. Đến năm 2015, toàn tỉnh có 11.600 lao động trong ngành du lịch, dịch vụ; có 265 cơ sở lưu trú du lịch với trên 3.400 phòng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh còn chậm, trách nhiệm chưa cao; nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch chưa đáp ứng với yêu cầu; việc phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chưa tạo ra các sản phẩm du lịch có sức thu hút hấp dẫn khách du lịch; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; hoạt động du lịch hiệu quả chưa cao, quy mô các cơ sở hoạt động kinh doanh còn nhỏ; chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chất lượng phục vụ thấp; đội ngũ cán bộ quản lý và lao động trong ngành du lịch vẫn còn yếu và thiếu.

Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế do: Phú Thọ là tỉnh miền núi còn khó khăn, chưa cân đối được ngân sách; nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch còn khó khăn. Hạ tầng dịch vụ chưa đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh du lịch.